



สาร

นางสาวตรีษ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๔

ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติ และยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ในการเข้าร่วมกับประชาคมโลก ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน

ปัญหาเสพติดจัดอยู่ในปัญหาด้านความมั่นคง ที่ต้องได้รับการแก้ไขในระดับสำคัญเร่งด่วน เพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย การป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด ยึดแนวคิดตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ทั้งในด้านการสกัดกั้นปราบปราม การป้องกัน และการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เพื่อนำไปสู่เป้าประสงค์ คือ สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายการป้องกันยาเสพติด ได้ให้ความสำคัญในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เพราะเป็นกลุ่มเป้าหมายวัยเสี่ยงสูง และเป็นกำลังสำคัญของประเทศ จึงพยายามวางรากฐานภูมิคุ้มกันไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ด้วยมาตรการมุ่งเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดที่ถูกต้อง ควบคู่การพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญ เช่น การคิดวิเคราะห์ ยับยั้งชั่งใจ รู้จักปฏิเสธ แก้ไขปัญหาเป็น รู้ทันข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ควบคู่ทักษะ ทั้งนี้ หากดำเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และยั่งยืน จะช่วยลดโอกาส การเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในอนาคต เปรียบดังการให้วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้เข้มแข็ง กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีความห่วงใยและมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่ง ที่จะเห็นนักเรียน นักศึกษาทุกคน เติบโตเป็นคนดี สามารถ ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข มีทักษะชีวิตที่ดี ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และสิ่งมอมเมาทุกชนิด พร้อมมีส่วนสำคัญ ในการช่วยเหลือเพื่อนหรือผู้ใกล้ชิดที่หลงผิด ช่วยสอดส่อง เฝ้าระวัง ไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาด ในสถานศึกษา ชุมชน และครอบครัวของทุกคนได้ ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ดิฉันขอขอบคุณและชื่นชม การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษาอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะคุณครูผู้สอน ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญและใกล้ชิด ที่จะต้องกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา เกิดความตระหนักเพื่อปรับกรอบความคิด ทศนคติ พฤติกรรม สร้างพลัง แห่งการคิดบวก ที่จะเปลี่ยนแปลงให้เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเอง มีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจน ทำให้เกิด แรงบันดาลใจ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีระเบียบวินัย เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานในการก้าวไปสู่ความสำเร็จ ในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ต่อไป และสำหรับวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๔ นี้ กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญชวนผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมปลุกกระแสรณรงค์ สร้างการรับรู้ในการต่อต้านยาเสพติด โดยเน้นการสื่อสารรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นหลัก และให้ตั้งกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เนื่องจากข้อจำกัดภายใต้ช่วงเวลายากลำบาก ที่ทุกคนต้องเผชิญ กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโอกาสนี้ ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งครอบครัวทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ เพียบพร้อมด้วยกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาประเทศไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด ตลอดไป

(นางสาวตรีษ เทียนทอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

(ชั้นตอนอยู่ระหว่างการนำสนอรมว.ศธ.เพื่อลงนามในสาร)